

ซูโหลวงนำศก.พันวิกฤต ตามรอยองค้ตันแบบหลักธรรมาภิบาล

Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)

"พล.อ.ประยุทธ์" สานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ซูพระมิ่งขวัญ รัชกาลที่ 10 นักธุรกิจ หอการค้า สมาคมธนาคาร แซ่ช่องพระวิสัยทัศน์ อภิปรัชญา องค์กรต้นแบบหลักทรงงานด้วยหัวใจธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ซี.พี.-สหพัฒน์-สามารถฯ ท้าหัวล้าใส่เกล้าฯสุดดี "พอเพียง" นำพาเศรษฐกิจไทยพ้นภัยวิกฤต เติบโตยั่งยืน

อภิปรัชญา "แยกกันเราอยู่"

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากการที่ได้ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยติดตั้งระบบจานดาวเทียม ณ พระตำหนักภูพิงค ราชนิเวศน์ จ. เชียงใหม่ และที่พระตำหนักอื่น ๆ ในพื้นที่แปรพระราชฐาน ได้มีโอกาสสัมผัสพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมที่เคยมีพระราชดำรัส และเป็นอภิปรัชญา ต่อหน้าวิศวกร สื่อสาร ที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักทักษิณ ราชนิเวศน์ ความว่า "แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย" ซึ่งมีความหมายตามที่ทรงพระกรุณาอธิบายภายหลังว่า "ระบบสื่อสารถ้ามารวมอยู่กันทีเดียว ช่องทางเดียว หากเกิดความเสียหายไปทุกจุด ทุกช่องทาง จะเสียหาย ใช้การสื่อสารไม่ได้ แต่ถ้าไปแยก ๆ กันหลาย ๆ จุด จุดหนึ่งเสีย ก็ยังใช้อีกจุดหนึ่งได้"

พระราชดำรัส "แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย" ในครั้งนั้น ได้นำมาสู่หลักการทำงาน และเทคนิคในการวางระบบโทรคมนาคมหลายด้านในเวลาต่อมาที่เขาจดจำ และนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้ และหลักการนี้ได้กลายเป็นแนวทางในการวางระบบสื่อสารและไอที เพื่อรองรับภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศที่ห้ามรวมกันเป็นจุดเดียว

เศรษฐกิจพอเพียงฉบับสหพัฒน์

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มสหพัฒน์ได้น้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถ้าคนไทยทุกคนนำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเศรษฐกิจโลกจะตกหรือเป็นอย่างไรร แต่เราก็จะอยู่ได้ ถ้าเรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทำให้ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

นายบุญยสิทธิ์ยังยกตัวอย่างด้วยว่า การลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์พยายามเน้นการลงทุนแต่พอตัว ลงทุนไปแล้วขอให้อยู่รอดแล้วก็เลี้ยงพนักงานได้หลาย ๆ คน ไม่ใช่จะกอบโกยมาก ๆ

"เราโชคดีที่ได้อยู่ในเมืองไทย และที่สามารถทำธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะในหลวง ไม่ได้แบ่งแยก หรือกีดกันว่า นั้นคนไทย นี้คนจีน บรรพบุรุษ เวลาตายรุ่นคุณปู่เมืองไทยก็ฝังอยู่ที่เมืองไทย เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราต้องทำดีให้ประเทศ"

"เอไอเอส" ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า "สิ่งสำคัญ คือ หลายครั้งที่พระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องจริยธรรมว่า การทำงาน หรือการทำอะไรต่าง ๆ ต้องมีจริยธรรม ซึ่งผมขอใช้ภาษาปัจจุบันว่า ธรรมาภิบาล กล่าวอย่างง่าย

ๆ คือ ความดีงาม โดยการทำงานให้ถึง เป้าหมายนั้นต้องทำในทางที่ดีด้วย รวมถึงมีคุณธรรมในเรื่องของความเที่ยงธรรมและยุติธรรม ซึ่งสำคัญมาก เพราะการจะเป็น ผู้บริหารนั้นต้องมีคุณธรรมในข้อนี้ หากไม่มี ก็ยอมไม่ได้รับความเคารพและศรัทธา จากหัวใจของลูกน้องและทีมงาน ต่อให้เป็นผู้บริหารที่มีความเก่งเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถปกครองคนเป็นจำนวนมากได้ และเรื่องความเพียร ไม่มีสิ่งใดที่สำเร็จโดยง่าย ต้องมีความเพียรหรืออดทนในการทำงาน"

"เหนืออื่นใด พระองค์ท่านยังได้พระราชทานกำลังใจไว้ว่า การทำกิจการงานใด ๆ ย่อมต้องมีปัญหา เป็นเรื่องธรรมดา ทรงชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญา เคยมีรับสั่งไว้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสมองกลทั้งหลาย ใช้ทำอะไรได้มากก็จริง แต่ปัญญาของคนนั้นเก่งกว่าเครื่องจักรกลมาก เพราะฉะนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็ใช้ปัญญาแก้ไข แล้วทุกอย่างจะบรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ"

นายสมชัยกล่าวว่า แม้วันนี้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน สิ่งที่เราควรทำต่อจากนี้ คือ น้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนไว้มาเป็นหลักในการเดินตามรอยพระบาท เชื่อว่าถ้า ใครปฏิบัติตามแล้ว คนคนนั้นจะประสบความสำเร็จ ความเจริญ และหากทุกคนร่วมมือกันทำทั้งประเทศ ก็จะทำให้พาความเจริญมาสู่ประเทศได้อย่าง แน่นอน

บ้านกานดา "ไม่ทำอะไรเกินตัว"

นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า หลักการทรงงานรัชกาลที่ 9 เป็นหลักธรรมที่บริษัทยึดมั่นเสมอมาตลอด 30 ปี โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คือไม่ทำอะไรเกินตัวแม้ธุรกิจต้องแข่งกับรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กานดากรูปร่างก่อตั้งมา 30 ปี ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 มาแล้ว ทำให้รู้ตัวเองว่า ต้องมุ่งสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

ธุรกิจทั่วหล้าใส่เกล้าฯ พอเพียง

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า เราได้น้อมนำพระราชดำริส มาใช้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และเป็นทางออกของเกษตรกรไทย ต้องเน้นการให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ยกกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในแผนใหญ่ของยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ด้วย

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผย ถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในองค์กรว่า พระองค์ท่านคือแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และการประกอบธุรกิจ ทำให้เรามีจิตสำนึกที่ดีในการไม่เอาเปรียบสังคมส่วนรวม เมื่อได้กำไรจากการทำธุรกิจก็ต้องคืนกำไรให้สังคม

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ได้น้อมนำหลักคำสอนมาใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดียวกับ นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้พยายามขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ด้าน ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า พระราชดำริรัชกาลที่ 9 นั้น สำหรับตนแล้วถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง คือการมีจิตอาสา ความพอเพียง ขณะที่นายไกรสิน โตทับเที่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า

ประจำวัน 30 ตุลาคม 2560

คำสอนพระองค์ท่าน ครอบคลุมทุกด้าน หากนำมาปรับใช้ จะนำพาความสุข ความเจริญ ให้กับครอบครัว องค์กร และสังคม

นายฉายา ตายงคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็น ผู้ประกอบการ จะแนะนำพนักงานในการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่อง "ความประหยัด"

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า แนวคิดของพระองค์ท่านเรื่อง ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก องค์การยูเนสโก ส่งเสริมให้ทุกประเทศใช้ในการบริหาร บ้านเมือง แนวคิดของพระองค์ท่าน เรื่อง "เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นทางรอดของโลก"

ชูพระมิ่งขวัญรัชกาลที่ 9,10

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า นับจากนี้สืบไปแม้จะยังเป็นช่วงเวลาแห่งความ ขมขื่นสุดที่คนไทยจะหักห้ามหัวใจแห่งความรักและความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ขอให้พี่น้อง ประชาชนทุกท่านได้ดำรงตนให้เข้มแข็ง ครองสติให้บริบูรณ์ ตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ในความสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สานต่อพระราชปณิธานและช่วยกันสานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทยต่อไป

"วันนี้พระองค์ท่านจะมีได้ประทับเป็นพลังของแผ่นดินตั้งเช่นที่ผ่านมา แต่เรายังมีสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประทับเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ โดยเสด็จขึ้นทรงราชย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และสานต่อพระราชภารกิจ แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถสืบไป"

องค์กรต้นแบบสภาหอการค้า

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้ง ปณิธานจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นต้นแบบ และเป็น แรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ แก่สังคม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคม พันธกิจที่สำคัญของหอการค้าไทย ที่จะ ดำเนินรอยตาม คือ การสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืน

คณะกรรมการหอการค้าไทย จะพยายามสร้าง "บุคลิกภาพของ คนหอการค้า" ให้มีภาพลักษณ์ที่ โดดเด่นใน 4 ด้าน คือ 1.มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2.มีเครือข่ายคุณภาพ จาก ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3. ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือทำด้วยความ คล่องแคล่ว และ 4.ยั่งยืน ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ ยึดมั่น ความพอเพียง

ซี.พี.สตูดิโอ นำเศรษฐกิจพันวิถิต

"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ-อภิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ชิงนำชัยในการผ่านวิกฤตชาติ-วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 มาได้

"ตอนนั้นเป็นช่วงหนักที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย หากยังลามไป ทั่วภูมิภาคเอเชีย กิจการหลายอย่างต้องปิดตัวลง หรือขายออกไป บางรายต้องปรับโครงสร้าง หรือ ล้มละลายก็มี เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราจ่ายหนี้คืนทุกบาท ทุกสตางค์ เพียงแต่ต้องขอเวลา ซึ่งกว่าจะผ่าน วิกฤตครั้งนั้นมาได้ ต้องใช้เวลาร่วม 10 ปี"

"ผมจำได้ว่าตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สติทั้งระบบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรารู้อะไรบ้างว่าสิ่งที่พระองค์สอนคือ ทำอะไรอย่าเกินตัว อย่าวางตัวเองอยู่บนพื้นฐานของความโลภหรือความเห็นแก่ตัว ไม่ทำอะไรที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่น ทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง"

"โครงการในพระราชดำริ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงนำมาไปปฏิบัติ เพราะพระองค์ทรงเพียรพยายาม ทำโมเดลจำลองหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทั้งยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องปรับตัว ยิ่งหากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะต้องเรียนรู้การพัฒนาไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์กับเกษตรกร"

ธนาคารก้าวตามหลักคุณธรรม

ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานอยู่เป็นประจำ รวมทั้งเรื่องความเพียร เพื่อให้สามารถพัฒนากิจการต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

"ผมก็ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาตลอด คือไม่ทำอะไรเกินตัว ตัดสินใจทำอะไรก็ต้องตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเสมอ"

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมี 2 เงื่อนไขสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คือ เงื่อนไขความรู้ ที่เราต้องมีความรอบรู้ รอบคอบ ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีสติปัญญา ขยันอดทน และแบ่งปัน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการยอมรับนำไปใช้ในการพัฒนา ประเทศต่าง ๆ นับว่าเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้แก่คนไทย และหากคนไทยทุกคนได้นำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการต่าง ๆ ก็จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องดูแลการดำเนินชีวิต ทั้งส่วนตัว ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้มีความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืนตลอดไป

คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: เหม็ดตลาดกลางสินค้าเกษตร19แห่งเบิกทางสู่การค้าเสรี ไทย-เมียนมาร์

Source - คมชัดลึก (Th)

สุรัตน์ อัดตะ

suratatta0402@gmail.com

นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้านและเศรษฐกิจโลกนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดกรอบการ สร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "Local Economy 4.0" ขึ้นมา โดยการพัฒนาและ

ยกระดับตลาดกลางสินค้าเกษตร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคนในชุมชน โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน

"ห้องโลกเกษตร" อาทิตยนี้ มาดูความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน โดยอธิบดี "บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร" ที่มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายในประเทศ ด้วยการผลักดันและส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง "ตลาดกลางสินค้าเกษตร" ให้เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มุ่งเน้นการขายส่ง โดยวิธีการต่อรองราคา

ทั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรที่นำสินค้าเข้ามา ขายในตลาดกลาง ขายสินค้าของตนเองสูงกว่า การซื้อขายในรูปแบบดั้งเดิมที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคา ได้สูงขึ้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนในอดีตที่ต้องขายสินค้าผ่านคนกลางหลาย ขั้นตอน ซึ่งการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวเพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาการค้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"การพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาดให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้อง มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดกลาง เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วน และให้การดำเนินงานภายใต้แนวคิด Local Economy ที่เชื่อมโยงต่อยอดการดำเนินงานในระบบ ห่วงโซ่อุปทานจากระดับชุมชนไปยังระดับภูมิภาค และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อการขยายตัวเศรษฐกิจการค้าของประเทศ"

ส่วนการดำเนินงานจะมุ่งยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้เป็นหลัก ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมการค้าภายในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis พร้อมเสนอแนวทางและแผนการพัฒนาส่งเสริมตลาดกลาง ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ต้องศึกษา วิเคราะห์แนวทาง รูปแบบ และระเบียบ ข้อบังคับ การนำเข้า และส่งออกสินค้า เพื่อเชื่อมโยงการค้าไปยังตลาดต่างๆ ในภูมิภาคและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดทำหลักเกณฑ์และคัดเลือกตลาดกลางเป้าหมายอย่างน้อย 6 แห่งเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพตลาดให้ได้มาตรฐานในโอกาสต่อไป

"มีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าภายในได้ไปศึกษางาน เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลาง ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภูมิภาครองรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขณะเดียวกันทางเมียนมาร์ก็ได้มาศึกษาดูงานในบ้านเราด้วย" อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

วรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน ได้สะท้อนกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยระบุว่าเพื่อเปิดช่องทางการพบปะเจรจาโดยตรงระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจเมียนมาร์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การบริโภค และความต้องการผักผลไม้ ของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศต่อไป

ขณะที่ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบตลาดภูมิภาครองรับ ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าภายใน มองว่า ภายใต้โครงการ "Business Matching" มองว่า ในอาเซียนนั้นต้องมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน

ประจำวันที 30 ตุลาคม 2560

หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สินค้าระหว่างกันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องผลไม้ที่ไทยมีความหลากหลาย จำเป็นต้องหาตลาด เพื่อที่จะไปขายในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

"ประเทศเพื่อนบ้านก็ ขึ้นชอบผลไม้ไทยอยู่แล้ว อย่างเมียนมาร์ก็ปลูกผลไม้มากเช่นกัน ฉะนั้นบาง ฤดูที่ไทยไม่มีผลไม้ ควรนำเข้าจากเพื่อนบ้าน ขณะที่เพื่อนบ้านก็ไม่ต้องส่งออกไปไกล อย่างที่เมียนมาร์ ตอนนี้นำกำลังทำตลาดขายส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชื่อตลาด "ตะยงกอง" อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กม. เท่านั้น ก็เป็นอีกตลาดค้าส่งผลไม้ที่น่าจับตาทีเดียว" รศ.ดร.อัคร์ ย้ำทิ้งท้าย

'อุตตม'ถก2พ.ย.ปรับทัพอุตฯจังหวดั ทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

Source - ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (Th)

ผู้จัดการรายวัน360 - "อุตตม" เตรียมระดมสมองอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 2 พ.ย.นี้ปรับทัพ ใหญ่อุตสาหกรรมจังหวัดเดินสู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พร้อมดึงหน่วยงานเอกชนเข้าเสริมในแนวทางประชารัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 2 พ.ย.นี้ เตรียม ประชุมร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11แห่ง เพื่อเดินหน้า ยุทธศาสตร์ยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นการ ปรับทัพอุตฯจังหวดัครั้งใหญ่ เพื่อให้หลังถึงวิสาหกิจชุมชน ที่จะมิตั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา บุคลากรในพื้นที่แต่ละอุตฯจังหวดัให้เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ก่อนหน้ากระทรวงฯได้มอบโจทย์ให้อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งแบ่งเป็น 18 กลุ่มจังหวัด จัดทำ แผนพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มาเสนอ เน้นแผนยกระดับผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน, ผลิตสินค้าเกษตรแปรรู ูป, ผลิตสินค้าบริการ ที่เชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยว จากนั้นจะมาช่วยกันระดมสมองช่วยกัน นำไปสู่การ พัฒนาอย่างเข้มข้นยึดโยงแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องมาวางแผนให้ดูว่าจะดำเนินการเช่นไร หลังจาก ได้รับฟังแผนพัฒนาแล้วกระทรวงฯ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า แต่ละพื้นที่ยังขาดอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ มีจุดใดต้องเข้าไปเสริม หรือขอความร่วมมือเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด **หอการค้าจังหวัด** เข้ามาช่วยลักษณะประชารัฐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดตรงจุด

"กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่ากลุ่มเอสเอ็มอี มีสัดส่วนจำนวนมาก ในประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งให้เกิดการตื่นตัวเพื่อรองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อไปอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่จะมุ่งสู่นวัตกรรม เทคโนโลยี ต่างๆ เอสเอ็มอีก็ต้องก้าวสู่จุดนั้นเช่นกัน ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน หากไม่ปรับตัวก็จะก้าวไม่ทันกระแสการค้าที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การนำเสนอก็จะให้เห็นความแตกต่างของแต่ละที่ว่าเหมือนหรือไม่ และควรจะต้องร่วมร่วมมือกันพัฒนาระหว่างกลุ่มอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน มากที่สุด ดีกว่ามานั่งฟังผู้บริหารให้นโยบายอย่างเดียว" นายอุตตมกล่าว

นอกจากนี้ จะหารือการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่อินเทอร์เน็ต (อินดัสทรี ทรานส์ฟอร์มเมชัน เซ็นเตอร์) หรือศูนย์ไอทีซี ได้ตั้งเป้าให้ตั้งทุกพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม จากปัจจุบันมีที่ศูนย์ภาคกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯเท่านั้น เนื่องจากศูนย์ นี้จะช่วยพัฒนา

ประจำวันที 30 ตุลาคม 2560

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และเอสเอ็มอีได้อย่างมาก เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนา สินค้า ไม่ต้องลงทุนเอง มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ รวมทั้งจะเร่งพัฒนาบุคลากรในอุตยจังหวัด ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ ขณะเดียวกันจะเร่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเริ่มต้น ทำธุรกิจ หรือ มอก.ไลท์ ให้ได้ภายในเดือนหน้า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี.
